



Market

เหตุผล GUNKUL ทำไมยังลงต่อ ทั้งๆ ที่ Q3 กำไรโต ตามคาดโบรกฯ ยังแนะให้ “ถือ”

🕒 11 พ.ย 2564



เหตุผล GUNKUL ทำไมยังลงต่อ

ทั้งๆ ที่กำไรโตตามคาด โบรกฯ ยังแนะให้ “ถือ”

หุ้น GUNKUL ปรับตัวลดลงจาก 5.40 บาท เมื่อต้นเดือน พ.ย. มาซื้อขายที่ 4.72 บาท ขณะที่ผลการดำเนินงานก็ออกมาดี แล้วทำไมราคายังคงไหลลง มหาศาลตอบกัน

ราคา 5.40 บาท คือ ราคาปิดตลาดเมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 ของหุ้น บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือ “GUNKUL” หุ้นพื้มนิยมของนักลงทุนหลายๆ คน ปัจจัยที่นักลงทุนให้ความสำคัญ คือ การประกาศผลการดำเนินงานในช่วงต้นเดือนนี้ ทำให้ช่วงสัปดาห์แรกที่ราคาจะเคลื่อนไหวตามความ

เชื้อของนักลงทุนแต่ละคน แล้วแต่จะคาดว่า จะออกมาในรูปแบบไหน แต่ผลที่ออกมาในแนวทางปรับตัว ลดลงต่อเนื่อง และมาลดลงมากถึง 12% ราคาลงไปอยู่ที่ 4.74 บาท ในวันที่ 8 พ.ย.64 หลังหุ้นในกลุ่มบางตัวประกาศผลการดำเนินงานออกมาไม่เป็นอย่างที่คาดไว้ ทำให้นักลงทุนพากันเทขายหุ้นตัวอื่นๆ ออกมาด้วย ซึ่งนักวิเคราะห์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Pannic Sell ในรอบสั้นเท่านั้น

แต่แล้วเมื่อถึงคราว GUNKUL ประกาศผลการดำเนินงานออกมาจริงๆ โดยมีกำไรสุทธิ 589 ล้านบาท ปรับลดลง 41% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 12% ของไตรมาสก่อน ซึ่งนับว่าเป็นผลการดำเนินงานที่ดี แต่ราคาหุ้นก็ยังคงไหลลงๆ ต่อเนื่อง ล่าสุดราคาอยู่ที่ 4.72 บาท จนนักลงทุนหลายคนเริ่มตั้งคำถาม ว่า เกิดอะไรขึ้น

ในมุมมองนักวิเคราะห์ของ บล.คันทรีกฤษี มองว่า ผลกำไรสุทธิของ GUNKUL ถือว่า สอดคล้องกับคาดการณ์ที่วางไว้ หากไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน และรายการพิเศษครั้งเดียว กำไรปกติจะอยู่ที่ 435 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 16% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งกำไรที่โตขึ้นในปีนี้ได้แรงผลักดันมาจากการรับรู้กำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 130MW ที่เริ่มเดินเครื่องในไตรมาส 4 ปีก่อน ส่วนกำไรที่ลดลงจากไตรมาสก่อน เป็นผลจากรายได้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC) และการจำหน่ายอุปกรณ์ที่ปรับลดลง

ทั้งนี้ คาดว่า กำไรในไตรมาส 4 จะปรับดีขึ้น ด้วยส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300MW ที่เพิ่มเข้ามา และการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจ EPC และการจำหน่ายอุปกรณ์ หลังจากมีการคลายล็อกดาวนิในไตรมาสนี้ พร้อมกับแนะนำให้ "ถือ" เพราะราคาหุ้นล่าสุดสะท้อน upside ที่จำกัด ราคาเป้าหมายที่ 4.45 บาท

แล้วอะไรคือ สาเหตุที่ราคาหุ้นยังปรับลดลง?

ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ รายงานธุรกรรมการขายชอร์ต ของหุ้น GUNKUL นับตั้งแต่วันที่ 1-10 พ.ย.64 มีการขายชอร์ต 61.78 ล้านหุ้น มูลค่า 316.13 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.17% แต่หากดูข้อมูลการขายชอร์ตในรอบ 1 เดือน พบว่า มีการขายชอร์ต 140.09 ล้านหุ้น มูลค่า 752.19 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.28%

หรือนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบ ว่า ทำไมหุ้น GUNKUL ยังคงไหลลง และรอบนี้จะจบที่เท่าไร?

ติดตามข่าวสาร ความรู้ทางการเงิน-การลงทุนได้ที่

Facebook : Clubhoon

Website : www.Clubhoon.com

Twitter : www.twitter.com/Clubhoon1

